

Số: /BDT-KHCS  
V/v trả lời ý kiến phản ánh của  
ông (bà) Đàng Thị Hoàn Tất.

Ninh Thuận, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Ông (bà) Đàng Thị Hoàn Tất; địa chỉ thôn  
Tà Dương, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước,  
gmail:tatdang26@gmail.com.

Ngày 09/4/2024, Ban Dân tộc nhận được công văn số 864/STTTT-TTCNTTTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Đàng Thị Hoàn Tất; nội dung câu hỏi như sau: “Kính gửi Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay tôi đang sinh sống tại thôn Tà Dương là thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 612/QĐ-UBND và xã Phước Thái là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vậy tôi có được thụ hưởng chính sách Giáo dục-Y tế và được cấp thẻ BHYT miễn phí không vì theo quyết định 861/QĐ-TTg thì đối với các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực. Cảm ơn Quý Ban rất nhiều”.

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi và căn cứ các văn bản có liên quan, Ban Dân tộc trả lời như sau:

Ngày 12/01/2024, Ủy ban Dân tộc ban hành văn bản số 59/UBND-CSĐT về việc hướng dẫn việc thực hiện chính sách ở thôn ĐBK thuộc xã khu vực III, khu vực II khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể:

Tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, quy định: “Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực”. **Đối với các thôn, ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, khu vực II, khu vực III (kể cả thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới) tiếp tục được thụ hưởng các chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn.**

Như vậy, thôn Tà Dương (thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 612/QĐ-UBND) thuộc xã Phước Thái (xã khu vực I đạt chuẩn nông thôn mới)

tiếp tục được thụ hưởng các chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn, như: Chính sách về bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ học sinh.....

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Đàng Thị Hoàn Tất, địa chỉ thôn Tà Dương, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông (để biết);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, KHCS, TVT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Bạch Văn Dương**